

Số: ~~33~~33/BCĐX-CAP

Hà Đông, ngày 01 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

V/v tuyên truyền việc cấp thẻ CCCD có gắn chip để phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực hiện nhu cầu giao dịch của công dân

Ngày 30/9/2020 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1368/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân (CCCD). Việc cấp thẻ CCCD có gắn chip để phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực hiện nhu cầu giao dịch của công dân, thẻ CCCD có thông tin về số định danh cá nhân, nơi thường trú sẽ là cơ sở để thực hiện các giao dịch của công dân thay thế cho sổ hộ khẩu. Để việc cấp thẻ CCCD có gắn chip được phổ biến sâu rộng cho công dân trên địa bàn phường, Công an phường đề xuất Chủ tịch ủy ban nhân dân phường như sau:

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tuyên truyền tại các cụm dân cư, tổ dân phố để đảm bảo kế hoạch cấp CCCD gắn chip vào tháng 11/2020.

Công an phường Mộ Lao báo cáo Đồng chí Chủ tịch UBND phường quan tâm chỉ đạo để Công an phường hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch UBND phường;
(để báo cáo đề xuất)
- Lưu CAP.

TM.BCH CÔNG AN PHƯỜNG



PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG

Đại úy: Phạm Văn Tuấn

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Ngày 03/09/2020 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1368/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân (CCCD). Việc cấp thẻ CCCD có gắn chip để phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực hiện nhu cầu giao dịch của công dân, thẻ CCCD có thông tin về số định danh cá nhân, nơi thường trú sẽ là cơ sở để thực hiện các giao dịch của công dân thay thế cho sổ hộ khẩu.

Hiện nay theo thống kê số nhân khẩu thiếu thông tin ngày tháng sinh trong sổ hộ khẩu trên địa bàn quận là trên 3.592 trường hợp. Để việc cấp thẻ CCCD gắn chip được đúng theo quy định và tiến độ của Bộ Công an đạt 100% công dân phải được cập nhật đầy đủ thông tin ngày tháng sinh trong sổ hộ khẩu.

Ngày 03/9/2020 UBND quận Hà Đông đã ban hành Công văn số 2692/UBND-CA giao phòng Tư pháp quận phối hợp với Công an quận trong việc cấp lại đăng ký khai sinh để phục vụ việc điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong sổ hộ khẩu đối với những trường hợp công dân từ đủ 14 tuổi trở lên mà chưa đủ thông tin ngày, tháng, sinh; bị sai lệch.

Công an quận Hà Đông đề nghị mỗi công dân trên địa bàn quận Hà Đông phối hợp thực hiện nghiêm túc, kiểm tra lại sổ hộ khẩu gia đình để bổ sung đầy đủ và đúng ngày tháng sinh trong sổ hộ khẩu.

Những trường hợp từ đủ 14 tuổi trở lên thiếu ngày tháng sinh trong sổ hộ khẩu thuộc 1 trong các trường hợp sau:

1. Công dân thiếu ngày tháng sinh trong sổ hộ khẩu nhưng không có giấy khai sinh:

- Trường hợp có CMND cũ đủ ngày tháng sinh: Yêu cầu công dân mang trực tiếp đến tổ CCCD, Đội CS QLHC về TTXH (Số 02 Phùng Hưng-Hà Đông-Hà Nội) để phối hợp giải quyết.

- Trường hợp không có CMND, CMND cũ chỉ có năm sinh, CMND cũ sai lệch thông tin ngày, tháng, năm sinh so với sổ hộ khẩu: Yêu cầu công dân đến bộ phận tư pháp của UBND phường nơi thường trú hoặc Phòng Tư pháp quận Hà Đông để được hướng dẫn cấp giấy khai sinh theo quy định. Sau đó công dân mang giấy khai sinh và sổ hộ khẩu đến Công an phường (gặp CSKV) để được hướng dẫn, giải quyết.

2. Công dân thiếu ngày tháng sinh trong sổ hộ khẩu và có giấy khai sinh:

Yêu cầu công dân mang giấy khai sinh và sổ hộ khẩu đến Công an phường (gặp CSKV) để được hướng dẫn, giải quyết.

Để đảm bảo kế hoạch cấp CCCD gắn chip được thực hiện vào tháng 11/2020, Công an quận yêu cầu số công dân trên hoàn thành việc bổ sung thông tin ngày tháng sinh trong sổ hộ khẩu xong trước ngày 15/10/2020./.